

กรณีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินปะทิว จังหวัดชุมพร

การรวมตัว	เป็นการรวมตัวของกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน/นักการเมืองท้องถิ่น/กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดย นายชาญชัย ชุมเกษียร อดีต สจ./นายเสริญ อาจอ่อนศรี นายกเทศมนตรี ตำบลชุมโค/นายสุพนัด ดวงกมล ผู้ใหญ่บ้าน ม.5/นายธนเทพ กมลศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 ตำบลชุมโค/นักวิชาการจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
คู่กรณี	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ปีที่เกิดเหตุการณ์	พ.ศ. 2551
ประเด็นเคลื่อนไหว	<ol style="list-style-type: none">เนื่องจากจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, กัมมะกัณ, สารตะกั่ว, ปรอทออกสู่อากาศ ทำให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่โดยเฉพาะอาชีพชาวสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ประมงชายฝั่ง รวมทั้งการท่องเที่ยวที่ทำรายได้ปีละกว่าหมื่นล้านบาท ขณะที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นการตอบสนองต่อกลุ่มทุนเท่านั้นกฟผ. เข้ามาทำมวลชนในพื้นที่จะสร้างความแตกแยกให้กับประชาชนมากขึ้น
ปฏิบัติการ	<ol style="list-style-type: none">กลุ่มชาวบ้านจาก ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร นำโดยนายทรงสวัสดิ์ นุชศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1, นายสุพนัด ดวงกมล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5, นายธรรมเรียง ศาสตรสาคร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7, และนายธนเทพ กมลศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 พร้อมด้วยกลุ่มนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร นักเรียนโรงเรียนปะทิววิทยา สมาชิกเพื่อนสิ่งแวดล้อม จังหวัดชุมพร และสมาชิกศูนย์สิ่งแวดล้อมชุมพร ประมาณ 700 คน เดินทางด้วยรถกระบะกว่า 100 คัน มาร้องเรียกต่อนายมานิต วัฒนเสน ผวจ.ชุมพร เพื่อคัดค้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีแผนจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ที่อำเภอปะทิว ตำบลชุมโค เพราะหวั่นเกรงว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างมลพิษก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ (2 ตุลาคม พ.ศ. 2551)นายชาญชัย ชุมเกษียร ประธานกลุ่มต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร นายดำเนิน วรพันธ์ รองประธาน นายสุพนัด ดวงกมล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลชุมโค นายบุญเมต เมืองใหม่ ประธาน อบ.พร.ชุมโค และแกนนำอีกกว่า 10 คน เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัด เพื่อทวงถามคำตอบที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ผ่านถึงผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ถึงกรณีที่เข้ามาทำมวลชนเข้าหากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำข้าราชการ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และสื่อมวลชนเดินทางไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และท่องเที่ยวทางภาคเหนือ เพื่อจะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ ในที่ประชุม บรรดาแกนนำได้สรุปข้อเสนอผ่านถึง รอง ผวจ.ชุมพร ว่าจะไม่ให้ กฟผ. เข้ามาทำมวลชนในพื้นที่อีกต่อไป เพราะจะสร้างความแตกแยกให้กับประชาชนมากขึ้น และจะร่วมกันต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจนถึงที่สุด พร้อมกับการนำชาวบ้านเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องต่อไป (28 ตุลาคม พ.ศ. 2551)

3. ชาวปะทิวราว 2,000 คน ร่วมกันสวมเสื้อยืดสีเขียว พิมพ์ข้อความต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ชุมนุมที่หน้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในขณะที่ กฟผ. จัดบรรยายโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ให้กับอาจารย์และนักศึกษา (28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551)
4. กลุ่มต่อต้านได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้านตำบลชุมโค รวมทั้งคณะนักวิชาการจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมกว่า 500 คน เกี่ยวกับมาตรการคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินของ กฟผ. ที่ประชุมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 6 ชุด ได้แก่ (1) ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผน (2) ฝ่ายประสานงานองค์การทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ (3) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (4) ฝ่ายกิจกรรมมวลชน (5) ฝ่ายกิจกรรมภาคสนามและรักษาความปลอดภัย (6) ฝ่ายระดมทุน ทั้งนี้คณะกรรมการทั้งหมดจะร่วมกันจัดกิจกรรมออกมรณรงค์และตั้งเวทีปราศรัย ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ เชิญชวนให้ออกมาคัดค้าน กฟผ. ไม่ให้เข้ามาทำกิจกรรมแจกสิ่งของและให้บริการต่างๆ ฟรี แก่ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย เขียนข้อความต่อต้าน กฟผ. ทั้งอำเภอปะทิว โดยจะใช้มาตรการเข้มข้นขึ้นตามลำดับจนกว่าผู้บริหาร กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยกเลิกดำเนินการ (8 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
5. ชาวบ้าน ตำบลชุมโค และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 200 คน นำโดย นายธนเทพ กมลศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลชุมโค ร่วมกันปิดล้อมวัดเอราวัณ หรือ"วัดคลองวังช้าง" ไม่ให้พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ประมาณ 15 คน ที่โดยสารรถตู้ 3 คันนำผ้าป่าไปทอดยังวัดดังกล่าวกลับออกมา พร้อมเรียกร้องให้ผู้ว่า กฟผ. เดินทางลงมาเจรจา และยืนยันว่า กฟผ. จะไม่ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในพื้นที่ ตำบลชุมโค โดยเด็ดขาด (17 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
6. ชาวบ้านภาคใต้กว่า 14 จังหวัด รวมตัวปิดถนนเพชรเกษม ทำเพลงกึ่งหมู่ คัดค้าน และเรียกร้องรัฐบาลหยุดการสร้างอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ชุมพร (21 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554)

ผลลัพธ์

กฟผ. ยุติโครงการ

แหล่งอ้างอิง

manager.co.th/prachatai.com/deepsouthwatch.org/prachatai.com/
[matchon.co.th/ deqp.go.th /komchadluek.net/ prachatai.com/](http://matchon.co.th/deqp.go.th/komchadluek.net/prachatai.com/)

การจัดตั้งลำดับขั้นตอนของ four stage of movements

